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รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖7 (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 

วันศุกร์ที่ ๒๖  เมษายน ๒๕๖7  เวลา  9.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  ประธานกรรมการสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
   

ผู้มาประชุม (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาต ิ ล้ีตระกูล              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์กัลทิมา พิชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ศรีนฤวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์เดชา ทําดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
7. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  กรรมการคณาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  ศาสตราจารย์นคร ทิพยาวงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. อาจารย์กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ กรรมการคณาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์ภาพพิมพ์ วังบุญคง  อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
2. อาจารย์สมิตร ค่อยประเสริฐ อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
3. อาจารย์ไกรสร คําพูล  อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
4. อาจารย์ชัชวาลย์ วิชัยสุชาต ิ  อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ปันสุข  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหนนท์  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ 
10. อาจารย์นิวัติ กิจไพศาลสกุล อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11. อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา  อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12. รองศาสตราจารย์พรชนก ทองลาด  หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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13. นางทัศนีย์ หน่อแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้       
ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 3/๒๕๖7 เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒2 
มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑0 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น 
      ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน 7 หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – 7 
      จึงนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 3/๒๕๖๗       
   โดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 3/๒๕๖7 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้นําเสนอให้ 
ท่ีประชุมทราบว่า ผลการปฏิบัติตามมติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 3/๒๕๖7 เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒2 
มีนาคม ๒๕๖7 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ดังนี้ 
 

วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุ รกิ จมหาบัณฑิต  สาขาวิ ชาการบัญชี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการบัญชี ห ลัก สูตร
ป รับป รุ ง  พ . ศ .  2565  และ
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วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เรียบร้อยแล้ว 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564 และนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร       
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค รุ ศ าสต ร บัณ ฑิต  ส าข า วิ ช า
ก า ร ศึ ก ษ า  ( 4  ปี )  ห ลั ก สู ต ร
ป รับป รุ ง  พ . ศ .  2566 และ
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เรียบร้อยแล้ว 

5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร          
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร          
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตร
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วาระที่ ช่ือวาระและมติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการปฏิบัติ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2566 
มติ เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2 5 6 6  แ ล ะ นํ า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
มติ เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2568 ปรับแก้และ
นํ า เ ส น อ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เรียบร้อยแล้ว 

5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
มติ เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา    
การสอนคณิตศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
 
ประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2568 ปรับแก้และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอช่ือเพ่ือให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2566 
มต ิเห็นชอบ ตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
 
เลขานุการ
สภาวิชาการ 

 
 
ประสานคณะกรรมการพิจารณา
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ เ พ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
มติสภาวิชาการ รับทราบ  
  
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้        
ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี           
ปีการศึกษา 2566 ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน 759 คน และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 จํานวน 142 คน                     
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ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2567 รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.1.1 , 5.1.2   
 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การให้ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566                   

ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 759 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566             
ที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 142 คน และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 5.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความจําเป็นต้องใช้ความ
เช่ียวชาญของบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษของคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 มาตรา 22(7) สภาวิชาการมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์พิเศษ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ ดังนั้น จึงขอความ
เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2.1 และ 5.2.2 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                 

1. รายวิชาท่ีสอนควรระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
2. ประวัติในภาคผนวกควรปรับให้เหมือนรูปแบบผลงานอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. แก้ไขประสบการณ์สอนของอาจารย์พุทธชาด วิชัยคํา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับอาจารย์ 

ท่านอ่ืน 
 
มติสภาวิชาการ   เห็นชอบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ แล้วนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ๕.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เนื่องด้วยคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นชอบการขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ในการประชุมคร้ังพิเศษ/2567 วันท่ี 11 เมษายน 2567  
    เนื่องจาก นําศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีปรับลดไปดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิศวกรรมการบํารุงรักษา ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ในการพัฒนาหลักสูตร ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง คร้ังท่ี 3/2567 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2567  ให้สําเร็จ สามารถเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2568 ต่อไป 
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     ดังนั้นจึงขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 แบบ
มีเงื่อนไข และงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2567 เป็นต้นไป และปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ เม่ือนักศึกษาคน
สุดท้ายสําเร็จการศึกษา 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          

1. ให้ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้า
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 ๕.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุ มัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่                 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 นําเสนอ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                                                                 

1. ควรมีเนื้อหาท่ีสอนกีฬาพ้ืนบ้าน ศิลปะการต่อสู้พ้ืนบ้าน หรือท้องถิ่นหรือกีฬาท่ีเป็นของไทย
บ้าง เพราะอย่างน้อยก็จะได้ถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นภูมิปัญญาเก่า ๆ ให้กับเด็กรุ่นต่อไปได ้

2. ควรมีรายวิชาเร่ืองของการวัดและประเมินสมรรถนะทางพลศึกษา 
3. ควรมีรายวิชาเร่ืองของการใช้ภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพพ้ืนบ้าน ซ่ึงทําให้ค่อนข้างทัน

ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีกําลังพูดถึงเร่ืองของสุขภาพ 
4. ควรมีรายวิชาเร่ืองของการบริโภค การเลือกกินเลือกอยู่ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในปัจจุบัน ถ้ากิน

ไม่เลือกก็ทําให้เกิดโรคไขมันในเลือด ความดัน เบาหวาน เพ่ือให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้
ไปถ่ายทอดหรือกระจายความรู้ในเร่ืองนี้ให้กับเด็กนักเรียน 

5. ควรสอดแทรกเนื้อหาของโรคติดต่อของโรคอุบัติใหม่ ซ่ึงจะทําให้เป็นท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ท่ีจะ
เข้ามาศึกษา และทําให้หลักสูตรทันต่อเหตุการณ์ท่ีประชาชนกําลังประสบอยู ่

6. ให้พิจารณาทบทวนสมรรถนะหลักด้านความรู้ด้านทักษะ PLO 3 ให้สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิด
สอน  

7. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
8. ทบทวนการคิดจํานวนช่ัวโมงในหน่วยกิต 
9. ควรเพ่ิมเติมในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ ว่าทักษะท่ีผู้เข้าศึกษาเขาต้องการมีอะไรบ้าง

โดยเฉพาะในส่วนของตําแหน่งในส่วนของครูผู้ช่วย 
10.  ทบทวนในเร่ืองความชัดเจนของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในเร่ืองของคําว่าเหมาะสม กับ

ถูกต้องท่ีหลักสูตรได้ระบุไว้ 
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มติสภาวิชาการ เห็นชอบ การเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 ๕.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบ                
คลังหน่วยกิต       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลังหน่วยกิต ด้วยสํานักคลัง
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้เสนอขอความเห็นชอบแบบเสนอรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลัง
หน่วยกิต จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  1) การออกแบบและสร้างสรรค์ของเคร่ืองป้ันดินเผาและลงรักปิดทอง 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2) การออกแบบและสร้างสรรค์งานดุนโลหะ 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5.5.1 และ 5.5.2 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                          

1. เนื่องจากเป็นการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ควรทบทวนเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องเช่ือมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 

2. ให้ทบทวนรายวิชาการออกแบบและสร้างสรรค์งานดุนโลหะ ซ่ึงหลักสูตรได้กําหนดสัดส่วน 
จํานวนช่ัวโมงกับรายละเอียดไม่สอดคล้องกัน 

 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ แบบเสนอรายละเอียดหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลังหน่วยกิต โดยให้ปรับแก้ตาม

ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ๕.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
นําเสนอ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภปิรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                                                  

1. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เป็นความเช่ือ และคํานึงถึงการวิจัยท่ีเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร 

2. รายวิชา 4006402 กระบวนการออกแบบส่ือและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ควรปรับ
ช่ือรายวิชาเป็น การออกแบบส่ือและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 

3. รายวิชา 4006403 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน ควรปรับช่ือรายวิชาเป็น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โดยใช้
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน 
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4. รายวิชา 4006406 การส่ือสารวิทยาศาสตร์สําหรับครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ ควรปรับช่ือ
รายวิชาเป็น เทคโนโลยีและการส่ือสารวิทยาศาสตร์ 

5. รายวิชา 4006408 การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาผนวกกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนควร
ปรับช่ือรายวิชาเป็น บูรณาการการจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษากับแหล่งเรียนรู้ 

6. พิจารณาเพ่ิมรายวิชา กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้สําหรับการสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากครูต้องเป็นผู้สร้างทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

7. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า คือ ทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่         
จึงไม่ควรระบุปัญหาท่ียังไม่ทราบ ควรระบุปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวในการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

8. พิจารณาตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตหลังรายวิชา ระหว่างทฤษฎี-ปฏิบัติ-เรียนรู้ด้วยตนเองให้
เหมาะสม 

9. ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะด้าน ควรเป็นไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต เนื่องจากเรียนวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต และหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

10.   พิจารณาทบทวนและตัดรายวิชา 4006411 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 
11.   ระบุจํานวนช่ัวโมงหลังหน่วยกิตสําหรับวิทยานิพนธ์ โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 45 ช่ัวโมง 
12. ในรายละเอียดแผนการเรียนแต่ละช้ันปีควรแสดงหน่วยกิตรวมท่ีนักศึกษาในหลักสูตรได้

เรียนจริง โดยให้นับจํานวนหน่วยกิตในรายวิชาไม่นับหน่วยกิตด้วย เพ่ือให้ทราบหน่วยกิตท่ี
แท้จริง และป้องกันหน่วยกิตเกินในแต่ละภาคเรียน 

13. ควรพิจารณา PLO5 การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
เนื่องจากครูวิทยาศาสตร์มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานอยู่แล้ว 

14.   ตรวจสอบความถูกต้องของ PLOs บางแห่งยังแสดงคําว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” 
15. ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก โดย 

ให้เขียนผลงานหนังสือในรูปแบบของบรรณานุกรม 
16.   เรียงลําดับผลงานวิจัยภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ 

 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
 ๕.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมให้คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
นําเสนอ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 
 
ข้อคิดเห็นที่ประชุม  ได้เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะมีข้อแก้ไขดังนี้                                                                                                 

1. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้เป็นความเช่ือ และคํานึงถึงการวิจัยท่ีเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร 
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2. รายวิชา 4007402 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่ง
ชุมชนเป็นฐาน ควรปรับช่ือรายวิชาเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนานวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ทันสมัยและน่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น 

3. วิชาเลือก รายวิชา 4007409 การพัฒนาสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ รายวิชาซํ้าซ้อนกับระดับปริญญาโท 

4. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการวัดและประเมินผลหรือ
ตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับระดับปริญญาเอกท่ีต้องสูงกว่าระดับปริญญาโท 

5. พิจารณาตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตหลังรายวิชา ระหว่างทฤษฎี-ปฏิบัติ-เรียนรู้ด้วยตนเองให้
เหมาะสม 

6. ระบุจํานวนช่ัวโมงหลังหน่วยกิตสําหรับวิทยานิพนธ์ โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 45 ช่ัวโมง 
7. ทบทวนรายวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคล้องและถูกต้อง 
8. ตรวจสอบความถูกต้องของ PLOs บางแห่งยังแสดงคําว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” 
9. ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก โดยให้

เขียนผลงานหนังสือในรูปแบบของบรรณานุกรม 
10.  เรียงลําดับผลงานวิจัยภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ 

 
มติสภาวิชาการ เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2568 โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และนําเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
  ๕.๘ การพิจารณาการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๔ ราย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา เลขานุการ แจ้งท่ีประชุมว่าในการพิจารณาวาระนี้เป็น
การพิจารณาลับ จึงขอให้เฉพาะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมออก
จากห้องประชุม ในการนี้ขออนุญาตให้นางทัศนีย์ หน่อแก้ว เจ้าหน้าท่ีงานกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ อยู่ในห้อง
ประชุม เพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระดังกล่าว 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา เลขานุการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) 

 
มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สมควรให้ผู้เสนอขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๔ 
ราย 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๗ โดยได้กําหนดในวันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  เวลา 14.0๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
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เลิกประชุมเวลา 11.๔๐ น. 
 

 
 
 

(นางศิริพร  ร่วมชาติ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 

(นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้พิมพ์/สรุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 


